



# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๘๙/๑๔๐๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง เกณฑ์การรับวุฒิบัตร ผู้ผ่านการพัฒนาในโครงการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บินาร์  
Level Up Your English สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ศธ ๐๔๒๘๙/ว๓๐๗ ลงวันที่  
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เกณฑ์การรับวุฒิบัตร (e-Certificate) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัด เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะ  
การสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บินาร์ Level Up Your English สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
ผ่านเพจเฟซบุ๊ก กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ ศบศ. สพฐ. จำนวน ๑๐ รอบ ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๖  
โดยมีการกำหนดเกณฑ์การรับเกียรติบัตรเป็นระดับอัลตราพรีเมียม ระดับพรีเมียม ระดับทอง ระดับเงิน  
ระดับทองแดง นั้น

ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ สำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปลี่ยนจากการมอบเกียรติบัตรเป็นการมอบวุฒิบัตร ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับยอดเยี่ยม  
ระดับดีเด่น และระดับดีมาก โดยมีเกณฑ์การรับวุฒิบัตรตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ครูที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิงหนะ พัฒนทวีตล)  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ  
กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ  
โทร : ๐๒ ๒๘๘ ๕๕๕๒

**เกณฑ์การรับวุฒิบัตร (e-Certificate)**  
**โครงการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บินาร์ Level Up Your English**  
**สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา**

**เกณฑ์การรับวุฒิบัตร**

ผู้เข้าร่วมเว็บินาร์ ตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ - ๔ (ตอนที่ ๒ - ๙) จะได้รับวุฒิบัตรตามเกณฑ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

เกณฑ์	ระดับคุณภาพ
๑. เข้าร่วมเว็บินาร์ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ จำนวน ๔ หน่วย รวมจำนวน ๘ ตอน ๒. ทำชุดแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษหลังเข้าร่วมเว็บินาร์ ครบทุกชุด รวมจำนวน ๘ ชุด	ระดับยอดเยี่ยม
๑. เข้าร่วมเว็บินาร์ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ จำนวน ๔ หน่วย ตั้งแต่ ๖ ตอนขึ้นไป ๒. ทำชุดแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษหลังเข้าร่วมเว็บินาร์ ตั้งแต่ ๖ ชุดขึ้นไป	ระดับดีเด่น
๑. เข้าร่วมเว็บินาร์ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ จำนวน ๔ หน่วย ตั้งแต่ ๔ ตอนขึ้นไป ๒. ทำชุดแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษหลังเข้าร่วมเว็บินาร์ ตั้งแต่ ๔ ชุดขึ้นไป	ระดับดีมาก

**หมายเหตุ**

การจัดส่งผลการทำชุดแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษหลังเข้าร่วมเว็บินาร์ จะต้องส่งวันเดียวกันกับที่เข้าร่วมเว็บินาร์ ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. หากส่งเกินกำหนด จะไม่รับพิจารณาผลการทำชุดแบบฝึกฯ ทุกกรณี